

Chiều ngày 30/07/2024, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tổ chức họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện định kỳ Tháng 07/2024.

Tham dự buổi họp, rất hân hạnh tiếp đón Bác sỹ. CKII Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc bệnh viện, Cử nhân Phạm Thị Kim Ngọc, Phó Phòng Điều dưỡng bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng trong bệnh viện cùng người bệnh hoặc thân nhân người bệnh đang khám, điều trị tại bệnh viện.

Họp Hội đồng người bệnh là hoạt động được tổ chức thường kỳ hàng tháng tại bệnh viện, là dịp người bệnh và người nhà người bệnh phản ánh hoặc góp ý kiến chấn chỉnh các vấn đề chưa hài lòng và phát huy các ưu điểm đã gặp được trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện nhằm giúp bệnh viện ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.



Cử nhân Phạm Thị Kim Ngọc, phó phòng điều dưỡng phát biểu

Với vai trò là một người quản lý điều dưỡng vừa là một tuyên truyền viên, cử nhân Phạm Thị Kim Ngọc đã giới thiệu về "Chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế (BHYT) và lộ trình tiến

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện

tới BHYT toàn dân”, đây là một trong những chiến lược và là mục tiêu quan trọng phát triển Y tế quốc gia của Đảng và Nhà nước.



Thân nhân người bệnh, sản phụ phát biểu

Cuộc họp cũng dành nhiều thời gian để bệnh nhân và người nhà người bệnh của các khoa phát biểu, hầu hết bệnh nhân và thân nhân người bệnh đều gửi những lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ bác sỹ, hộ sinh của bệnh viện vì tinh thần làm việc nhiệt tình, tận tâm, luôn quan tâm sát sao tình hình và đời sống của người bệnh. Ngoài những gì đã và đang làm được, bệnh viện cũng sẵn sàng ghi nhận những góp ý của người bệnh và người nhà người bệnh trình bày.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy thay mặt Ban lãnh đạo bệnh viện gửi lời cảm ơn và động viên toàn thể người bệnh yên tâm điều trị, phối hợp tốt với các bác sỹ, hộ sinh thực hiện đúng các quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo luật định để kết quả điều trị luôn đạt được kết quả tốt nhất.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Họp Hội đồng người bệnh cấp
bệnh viện



Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, P.GĐ phát biểu kết luận cuộc họp

Lê Phú Quốc